

แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓

ครั้งที่ ๒๔ (เสมือนจริง)

วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ (ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ ๒๔ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลาง สาธารณรัฐเกาหลี และบรูไนดารุสซาลาม เป็นประธานร่วมในการจัดประชุมขึ้น ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting) โดยได้มีการพิจารณาแถลงการณ์ร่วม ที่มีเนื้อหาเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศอาเซียน+๓ โดยมีประเด็นครอบคลุมการพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจของภูมิภาค การรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแสดงถึงความคืบหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินภายใต้กรอบอาเซียน+๓ ตลอดจนการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต ในการนี้ จึงขอเสนอคำแปลแถลงการณ์ของการประชุมดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

๑. บทนำ

๑. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๔ (AFMGM+3) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้การเป็นประธานร่วมของ ดาโต๊ะ อาห์มัดดีน อับดุล ราฮ์มัน (H.E. Dato Ahmadin Abdul Rahman) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ (การคลัง) บรูไนดารุสซาลาม นางรอกีอะห์ บาดาร์ (H.E. Rokiah Badar) กรรมการผู้จัดการบริษัท ออโตรีติ มอเนตารี ของบรูไนดารุสซาลาม และ นายฮง นำกิ (Nam-Ki Hong) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของสาธารณรัฐเกาหลี และ นายลี จูยอล (Juyeol Lee) ผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริง ภายใต้สถานการณ์พิเศษเนื่องจากแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีประธานธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของอาเซียน+๓ (AMRO) เลขาธิการอาเซียน และ รองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

๒. ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มของโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงนโยบายที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงและความท้าทายต่าง ๆ ที่ประชุมตระหนักว่า ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน+๓ นั้น มีความสำคัญมากขึ้นในด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจในภูมิภาคในการเอาชนะไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงในด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับยุคหลังการแพร่ระบาด ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้ ดำรงไว้ซึ่งการทำงานร่วมกันต่อไป เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการเงินในภูมิภาค โดยผ่านมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM) สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (AMRO) มาตรการริเริ่มพัฒนา ตลาดพันธบัตรเอเชีย (ABMI) และทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกระบวนการทางการเงินของอาเซียน +๓

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคในปัจจุบัน

๓. ภูมิภาคอาเซียน+๓ มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แม้ว่า จะเกิดผลกระทบที่แตกต่างกันจากการระบาดใหญ่ทั่วภูมิภาค ที่คิดเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของประชากรโลก ผู้ติดเชื้อในภูมิภาคอาเซียนอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ ๓ จากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งหมดประมาณ ๑๕๐ ล้าน คนทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายที่เข้มงวดและเหมาะสมของทั้งมาตรการคำสั่งห้ามอย่างเด็ดขาด และมาตรการ ควบคุมการระบาดตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ในขณะที่เดียวกันได้มีนโยบายที่ครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคการเงิน เห็นได้จากที่เศรษฐกิจในภูมิภาคหดตัวลงโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) โดยมีประเทศสมาชิกจำนวน ๕ ประเทศ ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงบวก ที่ประชุมคาดว่า การฟื้นตัว ในปี ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) จะเป็นการฟื้นตัวทั้งจากแรงกระตุ้น และการขยายจำนวนของผู้ได้รับวัคซีนซึ่งช่วยให้ เศรษฐกิจของภูมิภาคฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งจากภายนอกประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งมีความเป็นไปได้ ที่จะเกิดความเสียหายทางด้านลบ รวมถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และอัตราการได้รับวัคซีน

๔. ที่ประชุมตระหนักดีว่า การสนับสนุนให้ใช้นโยบายมาตรการคำสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดและมาตรการเชิงควบคุม นั้น มีความสำคัญในการเอาชนะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและวิกฤตทางด้านสุขภาพ โดยหวังว่าการเริ่มใช้วัคซีนจะเป็น หัวใจสำคัญในการเร่งให้เศรษฐกิจในภูมิภาคฟื้นตัว ในขณะที่เดียวกันยังคงระมัดระวังความเสี่ยงด้านลบและต้องใช้นโยบายทุกด้านมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นอย่างครอบคลุม และยั่งยืน รวมทั้งสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินไว้ได้ ที่ประชุมจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวัง รวมทั้งจะปรับการใช้นโยบายให้เข้าสู่ภาวะปกติ ในขณะที่ลดความเสี่ยงจากผลกระทบไปพร้อมกัน

๕. ท่ามกลางการแพร่ระบาดครั้งใหญ่และการชะงักงันของห่วงโซ่คุณค่าโลก ที่ประชุมมีมติที่จะสร้างความสัมพันธ์ ในระดับภูมิภาค รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าในระดับภูมิภาค ซึ่งจะส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคได้หลากหลายและกระตุ้นให้ ฟื้นตัวได้มากขึ้น ดังนั้นที่ประชุมจะยังคงมุ่งมั่นยืนหยัดที่จะเข้าร่วมในระบบการค้าและการลงทุนแบบพหุภาคีที่ เปิดกว้างและเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังยินดีที่การลงทุนในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค (RCEP) นั้น เปรียบเสมือนเป็นแรงผลักดันอันแข็งแกร่งให้การค้าและการลงทุนในภูมิภาค และหวังว่าจะนำมาบังคับใช้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่อไป

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาค

มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)

๖. ที่ประชุมรับทราบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน รวมทั้งความเสี่ยงในระดับภูมิภาค และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความตกลงในการใช้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ให้เป็นกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกลไกคุ้มครองทางการเงินในระดับโลก ที่ประชุมยินดีที่ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยการ (๑) เพิ่มการ “ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ” จากเดิมร้อยละ ๓๐ เป็นร้อยละ ๔๐ (๒) ประเทศสมาชิกยังสามารถใช้เงินสกุลท้องถิ่นสมทบเงินใน CMIM ตามความสมัครใจและตามความต้องการ ทั้งประเทศผู้ร้องขอและประเทศผู้ให้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังดำเนินการติดตามผลในประเด็นการค้างชำระ รวมถึงพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ของ CMIM ที่จะใช้ทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรุงลอนดอน (LIBOR) ภายในสิ้นปี ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) และการทบทวนอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างของ CMIM

๗. ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการหารือเรื่องการใช้เงินสกุลท้องถิ่นสมทบเงินใน CMIM และการปรับปรุงเอกสารแนวปฏิบัติเพื่อใช้ประกอบความตกลง CMIM ดังกล่าว ที่ประชุมยืนยันว่าการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับ CMIM ควรเป็นไปโดยสมัครใจและตามความต้องการของทั้งผู้ร้องขอและผู้ให้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเร่งเตรียมเอกสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในกรณีที่ประเทศสมาชิกมีการจัดหาสกุลเงินท้องถิ่นของตนเอง ไปพร้อมกับการกำหนดกฎหมายสำหรับการใช้สกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่สามภายในปี ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมุ่งมั่นที่จะสรุปการออกกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่สามภายในสิ้นปี ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) เมื่อการปรับปรุงเอกสารแนวปฏิบัติแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑)

๘. การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และผลพวงทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM) ในการเป็นกลไกการช่วยเหลือด้านการเงินฉุกเฉิน ที่ประชุมยินดีรับแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกด้านการหารือทิศทางในอนาคตของ CMIM ระหว่างประเทศสมาชิก สำหรับการแก้ปัญหาในระยะสั้น

ที่ประชุมยินดีที่จะใช้มาตรการของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (AMRO) ในการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและทบทวนนโยบายเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งนโยบายทางการเงิน การคลังระหว่างกันตามกรอบของเมทริกซ์แบบองค์รวม เพื่อประเมินเกณฑ์การมีสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ภายหลังจากประสพภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว โดยผู้บริหารขององค์กรจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการกำหนดนโยบาย (ELDMB) ซึ่งนับจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังดำเนินการต่อ เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ CMIM การแก้ปัญหาระยะยาวและข้อตกลงที่ริเริ่มขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ทางโครงสร้างที่ประเทศสมาชิกต้องเผชิญในยุคหลังการแพร่ระบาด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการช่วยเหลือด้านการเงินฉุกเฉินให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ขอให้สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (AMRO) ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและข้อหารือต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก

๙. ที่ประชุมยินดีในความสำเร็จของแผนการทดสอบกลไกการทำงานครั้งที่ ๑๑ ซึ่งได้ช่วยกำหนดขั้นตอนที่ยังเหลืออยู่ โดยการโอนเงินให้กับ CMIM เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงิน และยังเชื่อมั่นว่าแผนการทดสอบกลไกการทำงานครั้งที่ ๑๒ จะช่วยยกระดับความพร้อมของประเทศสมาชิก ในการตัดสินใจเรื่องความช่วยเหลือทางการเงินในส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในด้านความช่วยเหลือในการป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของ CMIM ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+ ๓ (AMRO)

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (AMRO)

๑๐. ในโอกาสที่ปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (AMRO) ที่ประชุมตระหนักถึงความสำเร็จของ AMRO และรับทราบถึงการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของ AMRO ต่อประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ ในด้านการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างทันทั่วทั้งที่ ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ อีกทั้งยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของ CMIM เพื่อปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและรักษาเสถียรภาพทางการเงินของภูมิภาค

๑๑. ที่ประชุมยินดีที่สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (AMRO) ได้จัดทำแผนการดำเนินงานระยะกลาง (MTIP) ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๕) ที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศ เพื่อปรับตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับความเป็นจริงใหม่ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ประชุมเชื่อมั่นว่า การปรับปรุงแผนการดำเนินงานระยะกลางจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ AMRO และเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงานที่มีศักยภาพความเป็น "แพทย์ประจำครอบครัว" ที่เชื่อถือได้ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ ทุกประเทศ นอกจากนี้ยังทราบถึงการดำเนินการของ AMRO ในวงจรของการประเมินค่าเชิงบูรณาการและการปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรับผิดชอบให้กับประเทศสมาชิก เพื่อปูทางไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

๑๒. เรายกย่องความพยายามอย่างต่อเนื่องของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (AMRO) ในด้านศักยภาพของการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจมหภาค และการรายงานผล รวมทั้งเป็นเครื่องมือเชิงวิเคราะห์ที่ประชุมยินดีรับรองการปรับปรุงบันทึกแนวทางปฏิบัติของ AMRO สำหรับการให้คำปรึกษาด้านการสอดส่องดูแลประเทศในเชิงลึกและกว้างยิ่งขึ้นต่อไป และคาดว่า AMRO จะพัฒนารอบนโยบายขององค์กรในด้านมาตรการบริหารเงินทุนเคลื่อนย้าย (CFMs) และการกำหนดนโยบายกำกับดูแลสถาบันการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินโดยรวม (MPMs) ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยเฉพาะเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละประเทศและถ่ายทอดมุมมองของภูมิภาคได้ดีมากขึ้นในการอภิปรายนโยบายระหว่างประเทศ ที่ประชุมรับทราบความพยายามของ AMRO ในการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ เพื่อให้เชื่อมั่นว่ามีความพร้อมในการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบของ CMIM และสนับสนุนให้ AMRO ขยายขอบเขตโครงการการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังคาดหวังว่า AMRO จะมีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนความพยายามของสมาชิกอาเซียน+๓ ในการยกระดับกระบวนการด้านการเงินของอาเซียน+๓ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญและใช้ข้อมูลทางเทคนิค เพื่อสนับสนุนการหารือเกี่ยวกับโครงการริเริ่มในอนาคตของอาเซียน+๓ รวมทั้งศึกษาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายเชิงโครงสร้าง ที่ประเทศสมาชิกเผชิญในยุคหลังการแพร่ระบาด

๑๓. ที่ประชุมแสดงความขอบคุณต่อคณะบริหารระดับสูงของ AMRO ซึ่งนำโดยนายโดอิ โตชิโนริ (Mr. Doi Toshinori) ในฐานะผู้อำนวยการของ AMRO ในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในการพัฒนา AMRO ที่ประชุมยืนยันที่จะสนับสนุน AMRO อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นองค์กรระหว่างประเทศซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับสมาชิกอาเซียน+๓ อย่างมืออาชีพ

มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (ABMI)

๑๔. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของมาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (ABMI) ภายใต้แผนการดำเนินงานระยะกลางของ ABMI ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ (ค.ศ.๒๐๑๙-๒๐๒๒) เพื่อการสนับสนุนเชิงลึกด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน การส่งเสริมพันธบัตรสีเขียว และโครงการประสานกฎเกณฑ์การออกตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของภูมิภาคอาเซียน+๓ (AMBIF) ส่งเสริมมาตรฐานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดพันธบัตรเอเชียและโครงสร้างพื้นฐานของตลาดตราสารหนี้ให้สอดคล้องกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการทำธุรกรรมระหว่างประเทศสมาชิก และยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในโครงการระดับภูมิภาค

๑๕. ที่ประชุมยกย่องความพยายามในการสนับสนุนกลไกการค้าประกันเครดิตและการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน+๓ (CGIF) ในการเพิ่มให้มีการออกพันธบัตรของสกุลเงินท้องถิ่นแม้จะมีเงื่อนไขที่ยากลำบาก ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด สนับสนุนความพยายามในการพัฒนาตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นหลังการแพร่ระบาด ที่ประชุมมีความยินดีที่ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ AsianBondsOnline (ABO) อย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในการรวมกลุ่มตลาด รวมถึงการเปิดตัวงานวิจัยใหม่เรื่อง “ปัญหาการจับคู่ผิดพลาดจากการรับรู้รายได้และรายจ่ายซ้ำซ้อน” ในภูมิภาคและแนวทางในภายหน้า ภายใต้การประชุมตลาดตราสารหนี้อาเซียน+๓ (ABMF) ยินดีต่อการเปิดตัวของระบบเชื่อมโยงการค้าไร้พรมแดน ที่เปิดให้สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ในเวลาเดียวกัน (DvP) ซึ่งนำโดยธนาคารกลางฮ่องกงและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบบนี้ได้รับการพัฒนาภายใต้ระบบการให้บริการข้อมูลพื้นฐานระหว่างสมาชิกแบบไร้พรมแดน (CSIF) ที่ประชุมยังชื่นชมความคืบหน้าของหลักประกันพิเศษแห่งเอเชีย (APCF) ที่ได้ช่วยส่งเสริมการเป็นหลักประกันให้กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน+๓ ที่ประชุมมุ่งส่งเสริมให้มีการสร้างขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศผู้รับ โดยมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TACT)

ความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+๓ ในด้านการจัดหาเงินทุนและการประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

๑๖. ที่ประชุมส่งเสริมให้มีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในด้านความร่วมมือทางการเงินของอาเซียน+๓ สำหรับเงินทุนและการประกันภัยเพื่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (SEADRIF) ในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนจากภัยพิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและธนาคารโลก ที่ประชุมยินดีรับความคุ้มครองการประกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นผลิตผลชิ้นแรกของ SEADRIF และความคืบหน้าของ

โครงการคุ้มครองทางการเงินสินทรัพย์สาธารณะ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังยินดีต้อนรับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ ที่เหลือให้เข้าร่วม SEADRIF และสนับสนุนให้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ สนับสนุนโครงการนี้ นอกเหนือจากประเทศในภูมิภาค ASEAN+๓

๔. ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือทางการเงินภายใต้กรอบอาเซียน+๓

๑๗. ที่ประชุมรับทราบการหารือในประเด็น “ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือทางการเงินภายใต้กรอบอาเซียน+๓” และรับทราบการจัดตั้งคณะทำงาน (WGs) จำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย “การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน (WG1)” “การพัฒนาโลกเพื่อรองรับปัญหาด้านมหภาคและปัญหาเชิงโครงสร้าง (WG2)” “การเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ (WG3)” และ “การส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายเพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (WG4)” ที่ประชุมคาดว่าจะการดำเนินงานของ WGs จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในด้านศักยภาพของความร่วมมือในด้านอื่นต่อไป

๑๘. ที่ประชุมตระหนักว่า การส่งเสริมให้มีเวทีสำหรับการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและทบทวนนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และนโยบายทางการเงินการคลังระหว่างกัน เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน+๓ ได้เปิดโอกาสให้เกิดการระดมความคิดของสมาชิกในภูมิภาคเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในอนาคต ที่ประชุมยกย่องการสนับสนุนของ AMRO ในการรวบรวมกระบวนการช่วยเหลือทางการเงินออนไลน์ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ และคาดว่าจะเปิดตัวได้อย่างเป็นทางการและสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังช่วยยกระดับกระบวนการทางการเงินของอาเซียน+๓ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๕. บทสรุป

๑๙. ที่ประชุมขอแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามและสาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้เตรียมการอย่างยอดเยี่ยมในฐานะการเป็นประธานร่วม ในการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ในปี ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) และเห็นพ้องให้มีการจัดประชุมครั้งหน้า ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ในปี ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นประธานร่วมกันในการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ในปี ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒)
